

## วัคซีน‘เอชพีวี’ ล่อฉีดฟรีวัยโจ๋

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นพ.สุกมิตร์ ชูณหสวัณวิวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบที่จะนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีนเอชพีวี มาใช้กับประชาชน ในวงกว้าง โดยมอบหมายให้สถาบัน วัคซีนแห่งชาติ ทั้งคณะทำงานศึกษา ถึงแนวทางปฏิบัติในการใช้วัคซีนชนิด ดังกล่าว อาทิ กลุ่มอายุและจำนวนผู้ที่ เริ่มรับบริการ พื้นที่นำร่อง และราคาที่เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบและนำ เข้าหารือกับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่ต่อ รองราคาต่อไป คาดว่าแผนการดำเนินการจะแล้วเสร็จต้นปี 2556

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีนพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรม ควบคุมโรค เป็นประธาน แต่การหารือ ครั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาเรื่องวัคซีน เอชพีวี แต่พิจารณาถึงแนวทางการให้ วัคซีนแก่ผู้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันผู้ใหญ่ บางกลุ่มมีปัญหาในโรคบางชนิด ซึ่ง จำเป็นต้องมีวัคซีน เช่น ทหาร จำเป็น ต้องใช้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน จัดทำแนวทางการให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่ใน แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาทิ วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนวามเอ็มเอ็มอาร์ (หัด หัดเยอรมัน คางทูม) ฯลฯ

## ‘ปวีณา’นำแม่ร้องทุกข์ หมอรักษาไร้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการสาธารณสุข จำนวน 3 ราย เฝ้าร้องขอความเป็นธรรมกับ นพ.ไพจิตร วราชาติ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.นางมลจันทร์ คงเพ็ญ อายุ 23 ปี คลอดบุตรที่โรงพยาบาล (รพ.) พุทธโสธร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม แต่วันที่ 26 พฤษภาคม บุตรเสียชีวิต ซึ่งแพทย์แจ้งว่า เด็กติดเชื้อมาก่อนคลอดแต่ยังไม่ปักใจเชื่อ ล่าสุดมูลนิธิปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.สนั่น บุญเดือน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อทำหนังสือส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชฯ รพ.ตำรวจ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 2.น.ส.ศรีเนตร เข้มรุ่งโรจน์ อายุ 28 ปี พบบุตรชายอายุ 2 เดือน ไม่ได้รับการรักษาที่สถานอนามัยบึงกาสาม จ.บึงกาสาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ด้วยอาการไอ เจ็บตา แต่พยาบาลกลับฉีดวัคซีนให้ทั้งๆ ที่ทราบฯ เด็กคลอดก่อนกำหนด เมื่อนำเด็กกลับบ้านไม่กี่ชั่วโมงเด็กก็มีอาการตัวร้อน ชีพ ไม่กินนม ในวันที่ 9 สิงหาคม เด็กมีอาการตัวเขียว จึงนำส่ง รพ.หนองเสือ ระหว่างแพทย์ทำการรักษาเด็กหยุดหายใจ 1 ครั้ง แพทย์ให้ออกซิเจนและส่งต่อไปที่ รพ.บึงกาสาม แพทย์แจ้งว่า เด็กขาดออกซิเจนทำให้ตัวซีดและมีไข้สูง และ 3.นางสิรินทร์ ศรีจันทร์ อายุ 30 ปี มีกำหนดผ่าคลอดด้วยวิธีผ่าคลอดที่ รพ.สมุทรปราการ ในวันที่ 1 สิงหาคม แต่เจ็บท้องก่อน แพทย์จึงให้คลอดเอง และเกิดปัญหาระหว่างคลอดทำให้เด็กหัวไหล่หัก แขนขวาหัก แขนซ้ายล้มไม่มีแรง ปลอดภัยเชื่อ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายไม่ทำงาน ขณะนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัว

นพ.ไพจิตรกล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รพ.พุทธโสธร, รพ.สมุทรปราการ และสถานอนามัยบึงกาสาม โดยจะให้พิจารณาขอชดเชยตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งจะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางการแพทย์โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ผิดถูก

## ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโฆษกกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีการรายงานผลการวิจัยของนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ ระบุว่า พบโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองชนิดใหม่ในทวีปเอเชีย ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคเอดส์ เชื้อพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญของโรค โดยนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุว่า โรคใหม่คือ โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองในวัยผู้ใหญ่ (adult-onset immunodeficiency syndrome) พบว่ามีการวิจัยตั้งแต่ปี 2548 โดยศึกษาในประเทศไทย และได้ค้นพบ ซึ่งเป็นการรายงานผลการศึกษาในกลุ่มคนไข้ 200 คน ที่พบว่ามียาต้านอาการของโรคคล้ายผู้ป่วยด้วยโรค

เอดส์ ที่จะมีภูมิคุ้มกันต่ำ และมีโอกาสป่วยด้วยเชื้อฉวยโอกาสสูง ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่า โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองชนิดใหม่ ไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่ สาเหตุของโรคน่าจะเกิดจากพันธุกรรม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวก็พบผู้ป่วยเพียง 12 ราย ยังไม่ไร้อาการที่นำเป็นห่วง

“ลักษณะของโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมักพบในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยลักษณะของโรค โปรตีนที่มีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกทำลายไป ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียและเกิดติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆ จะเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิต ทำให้เกิดโรคที่ในคนทั่วไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันปกติไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ควรตื่นตระหนกในเรื่องนี้” นพ.รุ่งเรืองกล่าว

## ‘สปส.’ แจ้งจับจนท. โกงค่ารักษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี นายจิระศักดิ์ สุคนธ์ชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงความสืบหน้าการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่กองคลัง ทูจวิตการ เบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ้านนาญ ว่า พบผู้ถูกปลอมแปลงเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าเอกซเรย์จากสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากเดิม 24 ราย มูลค่าประมาณ 600,000 บาท พฤติกรรมการทุจริตพบว่าเป็นการกระทำเพียงคนเดียวด้วยการนำเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ้านนาญที่เซ็นมอบอำนาจไว้ไปเพิ่มจำนวนเงิน แล้วจึงนำเงินไปให้กับผู้ขอเบิกตามจำนวนที่ขอเบิกไว้เบื้องต้นแจ้งข้อหาฉ้อโกงและลักขโมยทรัพย์สินแล้ว

นายจิระศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้องรอผลการสอบสวนเสร็จก่อน ต้องสอบสวนย้อนไปถึงปี 2553 ว่ามีการทุจริตด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สปส.เปลี่ยนจากการจ่ายเงินสดเป็นการจ่ายเงินทางบัญชีให้กับผู้ขอเบิกโดยตรงแทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในลักษณะดังกล่าวอีก ขอให้ผู้ประกันตนวางใจได้เพราะเงินที่ถูกทุจริตเป็นเงินในส่วนของงบประมาณราชการไม่ใช่เงินในกองทุนประกันสังคม

# เตลีพิวส์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หน้า 14

## ปีหน้าสรุปวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นพ.สุกมิตร์ ชุณหวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่มี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานที่ประชุมได้พิจารณาการนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาใช้ โดยเห็นชอบในหลักการว่าควรนำมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในภาครัฐ ส่วนราคาที่ 2 บริษัท นำเสนอมานั้น ไม่ได้พิจารณา เพราะไม่ใช่หน้าที่ของอนุกรรมการ อย่างไรก็ตามได้เสนอให้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิบัติการใช้วัคซีน มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. มาร่วมด้วยว่าควรจะใช้กับใครอย่างไร คาดว่าคงใช้เวลาหลายเดือนเรื่องนี้ไม่น่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้น่าจะเป็นปีหน้า

นพ.สุกมิตร์ กล่าวต่อว่า เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะเป็นต้นแบบของการเสนอ

วัคซีนตัวอื่น ๆ ด้วยว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นต้องผ่านคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนเสนอไปยัง สปสช. ผู้ใช้งบประมาณ และที่ประชุมยังได้เสนอการขยายวัคซีนไปยังผู้ใหญ่ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยเห็นชอบตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาว่าวัคซีนตัวใดที่ควรฉีดให้กลับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ได้มีการยกตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทางการแพทย์อยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 1 แสนคน อาจขยายการฉีดวัคซีนบางตัว เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ทันที เพราะปัจจุบันมีการให้วัคซีนบุคลากรใน รพ.บางแห่งอยู่แล้ว แต่อาจขยายให้ครอบคลุม เช่น นักศึกษาแพทย์ที่ต้องปฏิบัติการณ์ในแผนกผู้ป่วยต่าง ๆ.

# เตลีพิวส์

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หน้า 25

## สสจ.กรุงเก่าเตือนภัยช่วงฤดูฝน ระวังเด็ก-ผู้สูงอายุป่วยโรคปอดบวม

นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้จากโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวมในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ค. 55 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 2,164 ราย มีผู้เสียชีวิต 223 ราย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก ผู้ป่วยมักมีอาการนำของโรคไข้หวัดมาก่อนประมาณ 3-5 วัน วิธีสังเกตผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไข้ไม่ลง ไอมาก หายใจหอบ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากสีใสเป็นสีเขียวขุ่นข้น ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนโรคปอดบวมได้แก่ ไข้สูง เด็กมีอาการซึมลง ไม่กินน้ำกินนม ไอมีเสมหะ หายใจหอบเร็ว มีเสียงดังหวีด หรือหายใจแรงจนชายโครงขยับ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยอีกว่า สำหรับการป้องกันไม่ให้อายุด้วยโรคปอดบวมประชาชนต้องหมั่น

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พานผักและผลไม้ให้มากขึ้นเพราะในผักและผลไม้จะมีวิตามินซีสูง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายได้ นอกจากนี้ ยังต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนแออัด

และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เวลาคาไอหรือจามควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังบุคคลอื่น หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและจะได้รับยามารักษาต่อไป.